



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

## แจ้งเปิดโครงการลดหนี้ช่วยสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด แจ้งของบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการลดหนี้ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นสำรวจพบความเสียหาย 80-90 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเปิดสหกรณ์เป็นศูนย์ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ

นางชนิษฐา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เปิดเผยถึงโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมว่า เบื้องต้นได้ประสานไปยังอำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว และหลังจากน้ำลดสหกรณ์ก็จะลงไปช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความเสียหายก่อน โดยเฉพาะสมาชิกที่สหกรณ์ ได้เงินกู้ไปเป็นทุนในการทำนา ทำไร่ เพื่อสำรวจว่า นา ไร่ของสมาชิกมีความเสียหายมากน้อยเพียงใด ก็ได้มีการสำรวจและถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ เพราะบางพื้นที่สหกรณ์ไม่สามารถลงไปตรวจสอบได้ ส่วนโครงการความช่วยเหลือสมาชิก คิดไว้ว่า จะไปของบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่ อขอพักหนี้ หรือลดหนี้ให้กับสมาชิก โดยจะมีการหารือกับสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะขอความช่วยเหลือในเรื่องใด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณ ซึ่ง ในใจคิดว่า อาจจะเป็นโครงการลดหนี้ เมื่อมีการทำเกษตรฤดูใหม่ก็น่าจะหาพันธุ์ข้าวมาให้ ขณะที่ สมาชิกที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ ทางสมาคมฌาปนกิจ จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องเงินฌาปนกิจศพให้

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าวว่า ทั้งนี้ จา กการประเมินความเสียหายของสมาชิกเบื้องต้นประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ แต่มีเพียงตำบลโบสถ์ ที่มีความเสียหายน้อยที่สุด เพราะเป็นเขตที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวนมาก ส่วนที่เหลือมีความเสียหายเกือบหมด เช่น ตำบล สัมฤทธิ์ ตำบลระเบื้องใหญ่ ตำบลท่าหลวง และตำบลชีวาน นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ และมูลนิธิต่างๆ มาขอใช้พื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม อาทิ ที่ว่าการอำเภอ ใช้เป็นจุดรวมถุงยังชีพเพื่อกระจายไปตามหมู่บ้าน มูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยาก มาทำข้าวกล่องส่งให้กับประชาชนที่ประสบภ ภัยพิบัติ หน่วยงานทหารอากาศ ทหารบก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากจังหวัดสุรินทร์ และขอนแก่น เพราะสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด มีพื้นที่ลานกว้าง สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก และเป็นปากทางที่น้ำท่วม